

# โรงแรมบาราควด้า พัทยา เอ็มแกลอรี บาย โซฟีเทล และ โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา ได้เข้าร่วมการบริจาค โลหิตที่โรงแรมวีรันดา พัทยา โดยมีพนักงานอาสา สมัครจำนวนมาก จากแผนกต่างๆ ของทั้ง 2 โรงแรม เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้



เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมบาราควด้า พัทยา เอ็มแกลอรี บาย โซฟีเทล และ โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา ได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิตที่โรงแรมวีรันดา พัทยา โดยมีพนักงานอาสาสมัครจำนวนมาก จากแผนกต่างๆ ของทั้ง 2 โรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ ซึ่งทางเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต เราจึงมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งจะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกับเป็นเจ้าของภาพในการตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิต ในทุกกรณี

โลหิต เป็นของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในหลอดเลือดในร่างกาย โดยกำลังสูบฉีดของหัวใจ อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดโลหิต คือ ไชกระดูก โลหิตแบ่งได้ 2 ส่วน คือ เม็ดโลหิต ซึ่งมี 3 ชนิด คือ เม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว เกล็ดโลหิต ส่วนที่ 2 คือ พลาสมา (Plasma) คือส่วนที่เป็นของเหลวของโลหิตที่ทำให้เม็ดโลหิตทั้งหลายลอยตัว มีลักษณะเป็นน้ำสีเหลือง ปัจจุบันยังไม่สามารถหาสารประกอบใดที่มาใช้ทดแทนโลหิตได้ดี ฉะนั้นเมื่อยามที่ร่างกายเสียโลหิตจากอุบัติเหตุ ผ่าตัด หรือโรคที่จำเป็นต้องรักษาด้วยโลหิต จึงจำเป็นต้องรับบริจาคโลหิตจากบุคคลหนึ่งเพื่อนำไปให้อีกบุคคลหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือชีวิตให้ทัน่วงที

ความต้องการโลหิต ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,800-2,000 ยูนิต เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 58,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

การบริจาคโลหิต คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค เพราะร่างกายแต่ละคนจะมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ร่างกายใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โลหิตสามารถบริจาคได้ทุก 3 เดือน เพราะเมื่อบริจาคโลหิตออกไปไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม ถ้าไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัว เพราะหมดอายุออกมาทางปัสสาวะ อุจจาระ กระบวนการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน